

## Triển lãm xác chết để c nhân hóa Body Worlds tại Phần Lan.

Viết bởi Administrator

Thứ hai, 25 Tháng 3 2013 13:19 - Lần cập nhật cuối Thứ năm, 23 Tháng 5 2013 12:37

---

### Triển lãm xác chết để c nhân hóa Body Worlds tại Heureka, Vantaa từ 16.2.-22.9-2013.

**Heureka**, Địa chỉ: Kuninkaalantie 7, Vantaa

Giờ mở cửa:

Thứ hai, ba, tư, sáu: 10–17 giờ,

Thứ năm: 10-20 giờ

Thứ bảy, chủ nhật: 10-18 giờ

{gallery}trienlamxac{/gallery}

Hãy can đảm nhìn tận phía sau lớp da!

Đây là cuộc triển lãm vô cùng đặc biệt về cấu trúc sinh học, sinh lý và sức khỏe của con người. Cuộc triển lãm này

## Triển lãm xác chết được nhũ hóa Body Worlds tại Phần Lan.

Vị trí bài Administrator

Thứ hai, 25 Tháng 3 2013 13:19 - Lần cập nhật cuối Thứ năm, 23 Tháng 5 2013 12:37

---

đã xuất hiện trong 70 thành phố trên thế giới và đã có hơn 35 triệu người xem. Hiện nay, Body Worlds đang được trưng bày tại Phần Lan lần đầu tiên trong Heureka.

Tiến sĩ Gunther von Hagens người Đức đã tạo nên các cuộc triển lãm chuyên trưng bày các xác chết

và nội tạng của thỏ đã

được nhũ hóa mang tên Body Worlds

ngày. Đây là một cách để đào tìm hiểu cấu trúc của thân con người. Ông Von Hagens đã dùng cách thay thế chất dẻo và mô trong cơ thể bằng nhũ hóa lỏng sau đó làm đông cứng lại, như thế mới nghiên cứu mới có thể bảo quản được để phục vụ cho việc giảng dạy y học. Trong triển lãm Body Worlds, n

hàng cơ thể này được đặt trong các tế bào khác nhau

và được xếp đặt một cách nghệ thuật.

Tất cả những xác chết đã được nhũ hóa và trưng bày tại cuộc triển lãm Body Worlds đều đã được hiến tặng cho mục đích nghiên cứu khoa học để con người có thể hiểu biết thêm về sự phong phú của cơ thể con người. Những người hiến tặng cơ thể sau khi chết là muốn dùng cơ thể mình để sống động cho mục đích giảng dạy và họ đã làm gì để nguyện ý rằng, sau khi chết, cơ thể của họ được đem trưng bày cho mọi người xem.

Body Worlds miễn phí cho tất cả mọi người miễn là tự nguyện. Dưới 8 tuổi nếu muốn đến xem triển lãm thì nên đi cùng với người lớn.

*Trưng bày triển lãm Body Worlds của mô hình.*

**Body Worlds -näyttely Heureka 16.2.-22.9-2013.**